

## คำอธิบาย

### กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

.....

โดยที่มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงออก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือ สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคำอธิบายในสาระสำคัญ ดังนี้

#### 1. ความหมาย

การรับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความหมาย ดังนี้

1.1 การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย อันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4 หรือ อันดับ คศ.5 ในขั้นที่สูงกว่าขั้นที่ 1 ของอันดับนั้น ๆ ขึ้นไป แล้วแต่กรณี

1.2 การรับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 หรือ อันดับ คศ.3 ในขั้นที่ต่ำกว่าขั้นที่ 1 ของอันดับนั้น ๆ ลงมา แล้วแต่กรณี

1.3 การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุด ของอันดับ คศ. 3 หรืออันดับ คศ. 4 แล้วแต่กรณี

#### 2. หลักการ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือ สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ มีหลักการดังต่อไปนี้

1. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับนี้ใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ให้ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ได้รับเงินเดือน สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ แล้วแต่กรณี

3. ให้ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. 3 และอันดับ คศ. 4 ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น

สำหรับการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา และตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. (2) ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

### 3. รายละเอียดของคำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ.

**ข้อ 1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีดังต่อไปนี้**

**(1) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น**

#### คำอธิบาย

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับตามข้อนี้ หมายถึง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4 และอันดับ คศ.5 ตามตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ดังนี้

**กรณีที่ 1** ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้วตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

**กรณีที่ 2** ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้วตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

#### ตัวอย่าง กรณีรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ

นาย ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 29,220 บาท ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 3 (ขั้นต่ำของอันดับ คศ. 3 คือ ขั้น 18,910 บาท) ก็ให้ได้รับเงินเดือนขั้น 29,220 บาท เท่าเดิม

(2) ถูกลดขั้นเงินเดือนจนทำให้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

#### คำอธิบาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกลดโทษทางวินัยให้ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งผลของการถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น ทำให้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

#### ตัวอย่าง

นาย ข. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 15,840 บาท ถูกลดโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เป็นขั้น 15,040 บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 2 (ขั้น 15,410 บาท) ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 ขั้น 15,040 บาท

(3) เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กำหนด

(ข) ในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนโดยเป็นความประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้นท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้ง

#### คำอธิบาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนตำแหน่ง (เปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งเดิมไปดำรงตำแหน่งอื่น) ย้าย (ย้ายจากหน่วยงานการศึกษาเดิมไปดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาใหม่ ภายในส่วนราชการหรือภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) หรือโอน (โอนจากหน่วยงานการศึกษาในส่วนราชการเดิมไปยังหน่วยงานการศึกษาในส่วนราชการใหม่) ไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่แล้วแต่กรณี จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการก็ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนตามความประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนให้ขึ้นไปตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้ง

### ตัวอย่างที่ 1 การเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

นาย ค. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 19,800 บาท ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ก. ให้นาย ค. ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม คือ อันดับ คศ. 2 ขั้น 19,800 บาท

### ตัวอย่างที่ 2 การย้ายตามความประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นาย ข. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน ก. รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 37,980 บาท ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน ข. ก. ให้นาย ข. ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม คือ อันดับ คศ. 3 ขั้น 37,980 บาท

### ตัวอย่างที่ 3 การโอน

นาง ง. ตำแหน่งครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา ก. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น 9,230 บาท โอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ให้นาง ง. ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม คือ อันดับ คศ. 1 ขั้น 9,230 บาท

(4) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้

### คำอธิบาย

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งโดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ขั้น 7,260 บาท ขั้น 7,630 บาท หรือขั้น 7,940 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ขั้น 8,870 บาท ขั้น 9,320 บาท หรือ ขั้น 9,700 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ ขั้น 12,000 บาท ขั้น 12,600 บาท หรือ ขั้น 13,110 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก) เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ แนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ดังนี้



3. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ชั้น 13,110 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ชั้น 17,560 บาท

3.1 กรณีผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าชั้น 17,560 บาท ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ชั้น 17,560 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553

3.2 กรณีผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 3 กันยายน 2553 หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้น 17,560 บาท ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม

สำหรับกรณี ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ชั้น 12,000 บาท (อัตราเงินเดือน ตาม พรบ. เงินเดือนฯ พ.ศ. 2547) หรือชั้น 12,600 บาท (อัตราเงินเดือนตาม พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนฯ พ.ศ. 2549) เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.1 ชั้น 17,560 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553 ตามข้อ 3.1 หรือ ข้อ 3.2 แล้วแต่กรณีด้วย

#### ตัวอย่างที่ 1

นาย จ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) และเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ชั้น 10,770 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553

นาย ฉ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) และเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ชั้น 11,350 บาท ก่อนวันที่ 3 กันยายน 2553 ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม

#### ตัวอย่างที่ 2

นาย ช. คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 9,700 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) และเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ชั้น 13,240 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553

### ตัวอย่างที่ 3

นาย ช. คุณวุฒิปริญญาเอก ครุศาสตร์คุณวุฒิบัณฑิต ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 13,110 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) และเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ชั้น 17,560 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553

(5) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้นท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้

### คำอธิบาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและหรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น หากปรากฏว่าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ก็ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ ก.ค.ศ. ไม่ได้กำหนดให้มีวิทยฐานะ เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา เป็นต้น ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

### ตัวอย่างที่ 1

นางสาว ฉ. ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ชั้น 16,110 บาท เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จะได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ชั้น 16,280 บาท ซึ่งเป็นขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้

บาท		บาท
16,480		16,720
16,110	→	16,280
15,780		15,840
15,410		15,410
ฯลฯ		ฯลฯ
คศ. 1		คศ. 2

**ตัวอย่างที่ 2**

นางสาว ญ. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3  
ขั้น 24,850 บาท เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4  
ขั้น 25,200 บาท ซึ่งเป็นขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ  
ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้

บาท		บาท
24,850	→	25,200
24,310		24,540
23,770		23,880
23,230		23,230
ฯลฯ		ฯลฯ
คศ.3		คศ.4

**ตัวอย่างที่ 3**

นางสาว ญ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1  
ขั้น 16,480 บาท เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน รับเงินเดือน  
อันดับ คศ. 2 จะได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 16,720 บาท ซึ่งเป็นขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับ  
ขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้

บาท		บาท
16,480	→	16,720
16,110		16,280
15,780		15,840
15,410		15,410
ฯลฯ		ฯลฯ
คศ. 1		คศ. 2



(6) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น

#### คำอธิบาย

ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเมื่อผู้ใดได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับไว้ในอันดับและขั้นใด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

#### ตัวอย่างที่ 1

นาง ร. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,940 บาท

#### ตัวอย่างที่ 2

นาย ข. คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 9,700 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 9,700 บาท

#### ตัวอย่างที่ 3

นาย ค. คุณวุฒิปริญญาเอก การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 13,110 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ชั้น 8,700 บาท) เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 13,110 บาท

(7) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจุและแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในอันดับและขั้นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

#### คำอธิบาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ภายหลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

### ตัวอย่างที่ 1

นาย ณ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,940 บาท ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 9,700 บาท ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จึงต้องสั่งให้ นาย ณ. ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จากชั้น 7,940 บาท เป็นชั้น 9,700 บาท ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

### ตัวอย่างที่ 2

นาย ค. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,940 บาท ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้ได้รับเงินเดือน 8,700 บาท ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จึงต้องสั่งให้ นาย ค. ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 8,700 บาท ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

**ข้อ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. 3 และ คศ. 4 ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้**

### คำอธิบาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะ (เต็มขั้น) ในอันดับ คศ. 3 และ คศ. 4 อยู่ก่อนวันที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สั่งให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ โดยให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่มีเงินเดือน (เม็ดเงิน) ตรงกันหรือเท่ากัน ในกรณีที่ไม่มีขั้นเงินเดือน (เม็ดเงิน) ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า เช่น ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 (ชั้น 47,450 บาท) ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ชั้น 47,450 บาท ซึ่งเป็นการให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดียวกัน หรือผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 4 (ชั้น 50,550 บาท) ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 5 ชั้น 51,590 บาท ซึ่งเป็นขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าขั้นเงินเดือนเดิม

สำหรับการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้น ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

### ตัวอย่างที่ 1

นาย ต. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 47,450 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. 3 (เต็มขั้น) อยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ นาย ต. ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนในอันดับเดิม คือ ขั้น 47,450 บาท ตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี

### ตัวอย่างที่ 2

นาย ถ. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ขั้น 50,550 บาท ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. 4 (เต็มขั้น) อยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่เนื่องจากอัตราเงินเดือนขั้น 50,550 บาท ไม่มีกำหนดไว้ในอันดับ คศ. 5 มีเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้น 51,590 บาท ซึ่งเป็นขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า ให้ นาย ถ. ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 5 ในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าขั้นเงินเดือนเดิม คือ ขั้น 51,590 บาท ตามตารางแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี

**หมายเหตุ** คำอธิบายในข้อ 2 นี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินการ จึงให้ดำเนินการตามคำอธิบายนี้ไปพลางก่อน หากผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ. 3 หรือ อันดับ คศ. 4 ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับสูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

### คำอธิบาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. 3 หรือ คศ. 4 (เต็มขั้น) แล้วแต่กรณี ในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับสูงขึ้นในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2

ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

### ตัวอย่างที่ 1

นาย ท. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 47,450 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. 3 (เต็มขั้น) อยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีที่จะเกษียณอายุราชการ ให้นาย ท. ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนในอันดับเดิม คือ ขั้น 47,450 บาท ตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ ในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ

### ตัวอย่างที่ 2

นาย ธ. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ขั้น 50,550 บาท ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. 4 (เต็มขั้น) อยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีที่จะเกษียณอายุราชการ แต่เนื่องจากอัตราเงินเดือนขั้น 50,550 บาท ไม่มีกำหนดไว้ในอันดับ คศ. 5 มีเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้น 51,590 บาท ซึ่งเป็นขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า ให้นาย ธ. ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 5 ในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าขั้นเงินเดือนเดิม คือ ขั้น 51,590 บาท ตามตารางแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ

ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะใด ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่

### คำอธิบาย

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (เต็มขั้น) และได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ไปแล้ว เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่

### ตัวอย่าง

นาย น. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ขั้น 57,940 บาท ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ คือ ขั้น 57,940 บาท (ซึ่งเป็นเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 4)

**ข้อ 4 ในกรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าอัตราเงินเดือนที่ได้รับไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ได้รับในอัตรากำลังที่สูงกว่า**

#### **คำอธิบาย**

พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ พนักงานวิสามัญ และข้าราชการอื่นที่มีใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีใช้ข้าราชการการเมือง ที่เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่เดิมไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังที่สูงกว่า

#### **ตัวอย่างที่ 1 (กรณีการโอน)**

จำสิบตรี บ. ข้าราชการทหาร รับเงินเดือนระดับ ป. 2 (ชั้นประทวน) อัตรา 15,520 บาท โอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่เนื่องจากชั้น 15,520 บาท ที่จำสิบตรี บ. ได้รับอยู่เดิม ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงให้ จำสิบตรี บ. ได้รับเงินเดือนชั้น 15,780 บาท ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า ชั้น 15,520 บาท

#### **ตัวอย่างที่ 2 (กรณีการย้าย)**

นาย พ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือน 20,130 บาท ย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 แต่เนื่องจากอัตราเงินเดือน 20,130 บาท ที่นาย พ. ได้รับอยู่เดิม ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงให้ นาย พ. ได้รับเงินเดือนชั้น 20,180 บาท ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่าเงินเดือน 20,130 บาท

ข้อ 5 การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) และตามมาตรา 38 ค. (2) ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

### คำอธิบาย

การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) และตามมาตรา 38 ค. (2) ให้เป็นไปตามนี้

1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. (3) ตำแหน่งอาจารย์ (4) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (5) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ(6) ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 ค. (2) ได้แก่ ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือตำแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นำมาใช้กำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

\*\*\*\*\*